



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง การเปิดใช้อาคารหรือสถานที่ และการปฏิบัติงานที่บ้านในพื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) (สายพันธุ์โอมิครอน) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

อ้างถึง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์  
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 43) ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ผ่อนคลามาตรการ  
ควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 5/2565) และมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุม  
โรคอำเภอพุทธมณฑล ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 นั้น มหาวิทยาลัยมหิดลเห็นควรให้  
ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) ให้ส่วนงาน หน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  
สามารถเปิดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย  
การฝึกอบรม การประชุม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัย  
ร่วมกิจกรรมในพื้นที่ไม่เกิน 500 คน ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ  
นวัตกรรม รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การจัดจุดคัดกรอง การเว้น  
ระยะห่างภายในห้องเรียน การตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยชุดตรวจ ATK ฯลฯ
- 2) ให้หัวหน้าส่วนงานในพื้นที่ศาลายาและรองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี หรือ  
ผู้ช่วยอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี กำหนดภาระงานให้บุคลากรในกำกับ  
ปฏิบัติงานในพื้นที่และปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ในสัดส่วน 60:40 (ปฏิบัติงานในพื้นที่ :  
ปฏิบัติงานที่บ้าน) หรือ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ยกเว้นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและ  
งานด้านการรักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตามที่สมควร

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

*Aon WE*

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  
เลขที่รับ OPRM 2565 / 06758  
วันที่ 7 เม.ย. 2565



มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขรับ 8300  
วันที่ 7 เม.ย. 2565  
เวลา 13.08.6

ที่ นฐ ๐๗๑๘/๑๑๑๕

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง  
ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล  
ตำบลศาลายา นฐ ๗๓๑๗๐

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ  
ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

อ้างถึง หนังสือมหาวิทยาลัยมหิดล ด่วนที่สุด ที่ อว ๗๘/๒๑๙๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศอำเภอพุทธมณฑล ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง มหาวิทยาลัยมหิดล ขออนุญาตเปิดใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อปฏิบัติงาน  
การจัดการเรียนการสอน การสอบ การวิจัย การฝึกอบรม การประชุม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้า  
ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๕๐๐ คน สำหรับส่วนงานและหน่วยงาน  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล พื้นที่ศาลายา และจังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศจังหวัดนครปฐมฉบับที่ ๕/๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม นั้น

เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน  
การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ และจำนวนผู้เข้าร่วม  
กิจกรรมไม่เกิน ๕๐๐ คน โดยมีได้อยู่ภายใต้มาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์  
การควบคุมจำนวนกลุ่มคนที่จังหวัดนครปฐมได้กำหนดไว้ นายอำเภอพุทธมณฑล โดยความเห็นชอบ  
ของคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล ได้ประกาศให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา  
ที่ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ  
ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ  
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระศักดิ์ คงศิริ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน

นายอำเภอพุทธมณฑล

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๔๒๙-๗๖๑๓

phutthamonthon.๗๓๑๗๐@gmail.com





ประกาศอำเภอพุทธมณฑล

เรื่อง การขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ  
การฝึกอบรบ หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล  
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

\*\*\*\*\*

ตามที่ จังหวัดนครปฐม ได้มีประกาศจังหวัด ฉบับที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕  
เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยในการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ให้ยื่นคำขอ  
อนุญาตต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ก่อนการใช้อาคารหรือสถานที่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๗ วัน  
เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอในพื้นที่ซึ่งอาคารหรือสถานที่ตั้งอยู่ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ  
จังหวัดนครปฐม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบและประเมินความพร้อมในการปฏิบัติ  
ตามมาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการที่หน่วยงานทางราชการกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด นั้น

เพื่อเป็นการผ่อนคลายเป็นให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน การสอบ  
การฝึกอบรบ หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ และจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ไม่เกิน ๕๐๐ คน โดยมีได้อยู่ภายใต้มาตรการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลเฉพาะในเรื่องหลักเกณฑ์การควบคุม  
จำนวนกลุ่มคนที่จังหวัดนครปฐมได้กำหนดไว้ นายอำเภอพุทธมณฑลโดยความเห็นชอบของคณะทำงาน  
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล ตามมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล  
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอประกาศให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ที่ผ่านการตรวจ  
ประเมินความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรบ หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วม  
กิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID - 19)

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธีระศักดิ์ คงศิริ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาการแทน  
นายอำเภอพุทธมณฑล